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ปลัดศธ. ปลื้ม บริหารจัดการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตได้ดี
เตรียมถกบอร์ดบริหารกองทุนฯนัดแรกหลังเกิดเรื่องทุจริตในเร็วๆนี้

วันนี้ (16 เม.ย.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ในเร็ว ๆ นี้
จะมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ซึ่งถือเป็นการประชุมนัดแรกของปี 2562
โดยการประชุมดังกล่าวจะมีหลายประเด็นที่ต้องหารือ
โดยเฉพาะการเยียวนักเรียนที่มีสิทธิรับทุนกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต แต่ไม่ได้รับทุนเนื่องจากเกิดเหตุทุจริต
และจะมีการรายงานผลการบริหารจัดการกองทุนหลังจากที่มีการรื้อระบบการจัดสรรเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตใหม่
โดยมีการจัดทำคู่มือกองทุนขึ้นมาส่งผลให้การดำเนินการบริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น
อีกทั้งมีการทดลองระบบการจัดสรรทุนให้แก่เด็กและครูที่ต้องมีการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเข้มข้นด้วย
นอกจากนี้ในการประชุมจะมีการพิจารณาเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนด้วย

 “หลังจากรื้อระบบการบริหารกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตใหม่
ซึ่งได้รวบรวมปัญหาทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน รวมถึงข้อบกพร่องในการเบิกจ่ายเงินกองทุน
ทำให้สามารถออกแนวปฎิบัติการบริหารจัดการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตที่รัดกุม
และสามารถดำเนินการทุกขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้มากขึ้น
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯนัดแรกนี้ จะมีการายงานสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง
เพราะถือเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจด้วย” ปลัดศธ.กล่าว
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